



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์** ปีที่ **65** ฉบับที่ **24** หน้า **66**

Col.Inch : **87.85** Ad Value : **30,747.50** PRValua (x3) : **92,242.50**

สอบเอาพิด กุจริตบ่อขยะ: 72 ล้าน กต.นาแก



เจาะประเด็นร้อน อปท.

> ปีพพค โปษธา/นกรพูน

กรณมีตัวแทนชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม ได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบปัญหาทุจริตเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย กลุ่มพื้นที่ 3 ที่สร้างด้วยงบประมาณกว่า 72 ล้านบาท ของเทศบาลตำบลนาแก อ.นาแก จ.นครพนม เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อ.นาแก อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร และ อ.วังยาง จ.นครพนม มีเป้าหมายสามารถคัดแยกขยะมูลฝอย ออกจากขยะจูลินทรีย์ ก่อนนำไปทำปุ๋ยอัดเม็ดส่งขายในชุมชน ลดต้นทุนการเกษตร ซึ่งทำการก่อสร้างในพื้นที่ บ้านโพธิ์สวรรค์ หมู่ 7 ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม ในเนื้อที่กว่า 70 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2554 หลังจากเดินเครื่องใช้งานได้ประมาณ 2 ปี เกิดปัญหา ทางเทศบาลตำบลนาแก ได้หยุดเดินเครื่อง เนื่องจากมีปัญหาค่าใช้จ่าย ไม่คุ้มทุน ทำให้ถูกปล่อยร้าง

มานานกว่า 5 ปี

ทำให้ปัจจุบันเกิดปัญหาเครื่องจักรทรุดโทรม ลิ่งที่ตามมาคือ ปัญหาปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และยังสร้างมลภาวะให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพราะต้องรองรับขยะจากพื้นที่ 4 อำเภอ วันละไม่ต่ำกว่า 20 ตัน แต่ทำได้แค่การฝังกลบ เนื่องจากเครื่องคัดแยกกำจัดขยะ ที่สร้างด้วย งบประมาณกว่า 72 ล้านบาททำให้ชาวบ้านออกมาเรียกร้อง เร่งแก้ไขเรื่องมลภาวะ เพราะมีปริมาณมากขึ้น และส่งกลิ่นเหม็น รวมถึงให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เร่งสอบสวน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เอาผิดเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 จ.อุบลราชธานี ได้มีการเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ และมีคำสั่งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2560 ซึ่งมูลค่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่มีการใช้ประโยชน์ทั้งระบบ รวมทั้งไม่สามารถปรับปรุง หรือซ่อมแซม ให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้จนเป็นเหตุทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พร้อมมีคำสั่งให้คืนเงิน รวม 72 ล้านบาท พร้อมดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิด รวมทั้งอฎาและแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



ล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เทศบาลตำบลนาแก นายอาทิตย์ วงศ์แก้ว อายุ 35 ปี นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลนาแก ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ทางจังหวัดนครพนม โดยนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ออกเป็น 2 ส่วน คือ สอบในเรื่องของละเมิด หรือความผิดทางแพ่งมีคำสั่งตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 แต่ยังไม่มีการดำเนินการ ส่วนแนวทางที่ 2 เป็นความรับผิดชอบของทางเทศบาลตำบลนาแก ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องของวินัย หรืออาญาตามกฎหมาย เพื่อหาผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบ เพราะมีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 และมีการเปลี่ยนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ไปหลายครั้ง คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนนี้ ซึ่งในการดำเนินการทั้ง 2 แนวทาง พบว่า มีการสอบสวนเอาผิด อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแก รวมถึงอดีตปลัดเทศบาลตำบลนาแก และถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะเป็นผู้เสนอขออนุมัติโครงการ

นอกจากนี้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาสำคัญพบว่า ในขั้นตอนของการก่อสร้าง มีการเสนอผลักดันของงบประมาณมาตั้งแต่ปี 2548 และดำเนินการหาผู้รับจ้างในช่วงปี 2552 แต่จากการตรวจสอบเอกสาร ก็พบว่า มีปัญหา เนื่องจากทางเทศบาลตำบลนาแก มีการดำเนินการแก้ไขแบบโครงการก่อสร้างจากที่เคยทำการสำรวจ ความเหมาะสมจากหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกขั้นตอน แต่มีการแก้ไขภายหลัง เดิมไม่มีเครื่องจักร แต่หลังแก้ไขใหม่ ได้มีการนำเครื่องจักรเข้ามาเพิ่ม แต่ไม่ได้มีการนำเสนอเพื่อสำรวจความเหมาะสมอีกรอบ ซึ่งถือว่าผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากเครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้จริงตามวัตถุประสงค์ กลายเป็นปัญหาถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะได้มีการนำมาหารือในการสอบสวนเอาผิด เกี่ยวกับเรื่องละเมิด และเรื่องทางวินัย

นายสมชาย วิทย์ ดำรงค์ ผวจ.นครพนม กล่าวว่า ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเอาผิดเกี่ยวกับปัญหาโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลนาแกได้มอบหมายให้ทางท้องถิ่นจังหวัด และเทศบาลตำบลนาแกดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อหาผู้รับผิดชอบ หลัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการ ซึ่งต้องรอดตามกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อสรุปยืนยันว่าหากพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความผิดในการทุจริต หรือมีส่วนได้เสียในการก่อสร้างโครงการไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารยืนยันว่าจะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายไม่มีละเว้น และในการตั้งคณะกรรมการมีความโปร่งใสมั่นใจ ในกระบวนการตรวจสอบจะไม่มีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบแน่นอนขอให้มั่นใจทางจังหวัดทำงานตรงไปตรงมา ■

